

รายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ม.ขอนแก่น ปี 2567



เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

**KHON KAEN UNIVERSITY AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

GOAL 8 : DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

SDGs ; 2024

8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH



รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2567

Khon Kaen University and Sustainable Development Goals
SDGs ; 2024

เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

8th Decent Work and Economic Growth to ensure continuous,
well covered, and sustainable economic growth, with productivity for people

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบการจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียม มีการกำหนดอัตราค่าจ้างสูงกว่ากฎหมายแรงงานกำหนดไว้ มีการจัดทำข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกันในการรับสมัครเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยทั้งในด้านอายุ เพศ ศาสนา ความพิการ ถิ่นฐานบ้านเกิด และการไม่จ้างแรงงานเด็ก

มหาวิทยาลัย จัดให้มีระบบสวัสดิการที่ดีและสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรทุกคน เช่น ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ การจัดให้มีที่พักอาศัย สถานที่ทำงานที่มีความสะดวกในการเข้าถึงและปลอดภัย สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ และการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ สำหรับในด้าน การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของสภา สโมสรต่าง ๆ เช่น สำนักงานสภาวิชาการ สโมสรนักศึกษาแพทย์ สโมสรผู้สูงอายุ สโมสรข้าราชการ สภาลูกจ้าง และสมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น ทุกกลุ่มได้รับการสนับสนุนกิจกรรมบางส่วนและบางกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เช่น สภาลูกจ้าง สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ การสร้างอาชีพในชุมชน การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เช่น โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่น” โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยชุมชน และ การจัดงาน “ศรัทธาอีสานมูแอง” เป็นต้น

กิจกรรมการเสริมสร้างความสุข

การจัดการความเครียด สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ทำงานที่สนุกและท้าทายสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคม เพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บุคลากรเกิดความสุขความผูกพันต่อองค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความสุข ในหัวข้อการจัดการความเครียด สำหรับบุคลากร



กิจกรรมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2567

เพื่อเป็นการแสดงการขอบพระคุณที่ท่านได้ปฏิบัติราชการสร้างประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาจนครบวาระ แสดงความชื่นชมและขอขอบพระคุณที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความเสียสละมานะ อุตहन เพื่อประโยชน์ของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อแสดงมุทิตาจิตสำนึกในบุญคุณต่อบุคลากรผู้เกษียณ ซึ่งการที่บุคลากรได้ทำงานมาจนถึงเวลาเกษียณอายุราชการย่อมผ่านประสบการณ์การณ์การ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ การทำงานจนเชี่ยวชาญ และได้สร้างผลงานไว้มากมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยรู้สึกเสียดายในความรู้ความสามารถ และรู้สึกขอบคุณ ที่บุคลากรได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในภารกิจทุกด้านให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นผู้ที่ศึคนรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง



โครงการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2567

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นงาน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานเวชกรรมสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับบุคลากร ได้จัดบริการให้บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2567 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

การส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์และอาจารย์ และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จึงได้มีการจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์และอาจารย์อาวุโส โดยเปิดรับสมัครอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่นที่บรรจุและปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับอาจารย์อาวุโส มีอายุ 41 – 45 ปี และเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ
เปิดรับสมัคร

รับสมัครขอรับทุน
จำนวน 2 รอบ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2567
รอบที่ 1: วันที่ 18 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2567
รอบที่ 2: วันที่ 18 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2567

สมัครได้ที่: กองส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-232970 ต่อ 4407

โครงการก้าวแรกบุคลากรใหม่สายสนับสนุน 2567

โครงการก้าวแรกบุคลากรใหม่สายสนับสนุน 2567

สนับสนุน

- อบรมภาษาอังกฤษ (English) และ คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่
- ค่าเช่าหอพักและค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (Daily Allowance) และค่าเดินทาง
- ค่าประกันสุขภาพ (Health Insurance) และค่าประกันชีวิต (Life Insurance)
- ค่าตอบแทนพิเศษ (Special Allowance) สำหรับสายสนับสนุน

On-site Fund 200,000 บาท

- ค่าเงินฝากประจำ (Fixed Deposit)
- ค่าเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Bank)
- ค่าเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Bank)
- ค่าเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Bank)

วันที่ 2-3 กันยายน 2567

เป็นโครงการจัดอบรมให้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมบุคลากรใหม่ โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับด้านต่างๆ ได้แก่ แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ และค่านิยมขององค์กรสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน การวางแผนการเงินฉบับวัยทำงาน สร้างตัว การทำงานในยุคดิจิทัล การปรับแนวคิดเพื่อสมดุลชีวิต การทำงานแบบ SMART KKU และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพลัง สามสามัคคี KKU”

กิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มข. พบสมาชิก

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกกองทุน ได้มีโอกาสพบปะ เพื่อเข้าถึง รับทราบ ชักชวนในเรื่องข้อกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยน เสนอแนะในด้านต่างๆ

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มข. พบสมาชิก

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยแอปพลิเคชัน Zoom

Meeting ID: 999 1381 4992
Passcode: 873127

หัวข้อการประชุม

- การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
- สิทธิประโยชน์
- สิทธิสมาชิก - ข้อควรระวัง
- สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
- สิทธิประโยชน์

สวัสดิการด้านที่พักอาศัยเป็นกรณีพิเศษ

มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัย เพื่อให้บุคลากรสายผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้เข้าพักอาศัยในแฟลตบุคลากรหนองแวงเป็นกรณีพิเศษ เพื่อบุคลากรมีโอกาสได้พักอาศัยร่วมกันอันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างสาขาวิชาซึ่งจะ



ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการทำงานด้านวิชาการและสามารถสร้างผลงานด้านวิชาการที่มีคุณภาพสูง

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

คณะเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร จากอำเภอชุมแพ อำเภอบ้านฝาง อำเภอพล และอำเภอเวียงใหญ่ ในการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีมีการบรรยายเกี่ยวกับ “การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการและทฤษฎีของการแปรรูปน้ำมันข้าว การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยในกระบวนการแปรรูป สำหรับในภาคปฏิบัติมีการนำผลผลิตทางการเกษตร เพื่อแสดงให้เห็น ถึงประโยชน์ของการใช้สิ่งเหลือใช้ในกระบวนการแปรรูปและสร้างความยั่งยืนในธุรกิจการแปรรูป อาหาร โดยมีกิจกรรมตามรุ่นต่างๆ



โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567 “ออมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่น” เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ภูมิปัญญา ทางการเงิน และฝึกทักษะการออกแบบและการตัดเย็บผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติดั่งดีไซน์ เพื่อเสริมทักษะทางการเงิน และออกแบบและการตัดเย็บผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติให้แก่กลุ่มวิสาหกิจผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติดั่งดีไซน์ ให้แก่ตำบล บ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้มีวิทยากรจากธนาคารออมสิน ได้ถ่ายทอดความรู้ใน หัวข้อแผนการเงินเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ และจัดรับ-จ่าย ง่ายนิดเดียว เพื่อเสริมทักษะในการทำบันทึกบัญชีรับ-จ่าย สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงการบันทึกบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ และงบกำไร-ขาดทุน ในการ ประกอบอาชีพ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจสามารถทำบัญชีของตนเองได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้วิทยากรได้ถ่ายทอด



ความรู้ในการตั้งเป้าหมายทางการเงิน และการ พัฒนาทักษะการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อเชิ้ต จากผ้าพิมพ์ลายใบไม้ที่พิมพ์ลายจากต้นไม้ในชุมชน

กิจกรรมจัดทำบัญชี และวิธี Live จำหน่ายสินค้า

สำนักบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดกิจกรรมจัดทำบัญชี และวิธี Live จำหน่ายสินค้า ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมเยี่ยมชม “ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานสวยงาม” หนึ่งใน Best ของอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน โดยธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมรู้ และร่วมพัฒนาระดับคุณภาพภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ โดยกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการทำการตลาด การโปรโมทประชาสัมพันธ์ การเงิน และการบริหารจัดการภายในชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตามนโยบายออมสิน ยุวพัฒนารักษ์ถิ่น และมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่เข้าร่วมโครงการในชื่อทีม “โนนอุดม เอ้” มาเป็นผู้ Live พาชมสินค้าของดีจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนอุดม เช่น กระเป๋าจักสาน ถั่วอารมณดี ผ้าทอจากชุมชน เป็นต้น



การอบรมหลักสูตร “Marketing Research”

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการประกอบการ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศชาติ โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "Marketing Research" ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา มข. สู่นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ” สำหรับหลักสูตร “Marketing Research” มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการวิจัยตลาด ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด และผู้ประกอบการ ที่จะสามารถวิเคราะห์ตลาด เข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาสินค้า บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การอบรมหลักสูตร “Marketing for Entrepreneurs”

เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีศักยภาพในการเป็นนวัตกรรมและผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป ดำเนินการโดยศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา มข. สู่นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ” ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการหลักสูตร Embryo Incubation Program มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การวัดระดับความเป็นนักการตลาด การวางกลยุทธ์การตลาด ส่วนผสมทางการตลาด (4P's) และ Case study ตัวอย่างที่ทำการตลาดแล้วประสบความสำเร็จ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้แนะนำแพลตฟอร์ม KCU CAN' sUP Program ที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ในการผลักดันผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้น



การส่งเสริมและพัฒนากาใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน BSF

อย่างเหมาะสมแก่เกษตรกร และชุมชนในทุกมิติ

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน (สพภ.) สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เทศบาลนคร นครราชสีมา และบริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ร่วมกันดำเนินการจัดทำแนวทางการขยายผลถ่ายทอด องค์ความรู้และศึกษาดูงานการใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน BSF สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์เศรษฐกิจ และใช้สำหรับ ขจัดขยะอินทรีย์จากครัวเรือนและชุมชน โดยมีหมวดแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการ ผลิต วิจัย และใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน BSF แบบครบวงจร ความร่วมมือนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้ เกิดแนวทางการร่วมมือในระดับสหภาคี เพื่อส่งเสริมและพัฒนากาใช้ประโยชน์จากแมลงโปรตีน BSF อย่าง เหมาะสมแก่เกษตรกร และชุมชนในทุกมิติ ทั้งด้านการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ เพิ่มรายได้ การสร้างอาชีพ การ ผลิตอาหารปลอดภัย และการบริหารจัดการขยะอินทรีย์เพื่อในเกิดการพัฒนายั่งยืน



โครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน (Zero Food Waste) สู่แมลงโปรตีน (Black Soldier Fly)”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบันทึกความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านโครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน (Zero Food Waste) สู่แมลงโปรตีน (Black Soldier Fly)” “ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะอาหาร และนำอาหารที่เหลือจากการจำหน่ายในร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีน นับว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการวิจัยและการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การเชื่อมโยงทรัพยากรและข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการอนุรักษ์ และการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้แพร่หลายสู่สาธารณชน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีสนับสนุนประสานงานและคัดเลือกเกษตรกร ตลอดจนให้คำแนะนำด้านวิชาการในการเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีนให้กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ความร่วมมือนี้จะช่วยลดการทิ้งเป็นขยะอาหาร ลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน



โครงการผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และภาคเอกชน จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยชุมชน ภายใต้โครงการ CIGUS ด้วยในปัจจุบันสังคมประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ โรค NCDs กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม อัตราโรคเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีการวิเคราะห์และพัฒนา
ร่วมกันระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ในการ
คิดค้นผลงานนวัตกรรม : “เตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตะแคง” และใน
ด้านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีโครงการ “พัฒนาส่งเสริมการ
ผลิตเตียงพลิกตัวต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยชุมชน” ภายใต้



โครงการ CIGUS (C – community, I – industry, G – government, U – university, S – society) ในโอกาส
นี้จึงเป็นการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การช่วยแก้ไข้ปัญหาในชุมชน ณ ตำบลบ้านโด้น อำเภอบ้าน
พระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และการสร้างเตียงฯ ให้แก่ประชาชน ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ได้มอบเตียงพลิกตัวให้กับเทศบาลตำบลบ้าน และเทศบาลตำบลหนองแวง
พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ การให้ความรู้และวิธีการใช้เตียงพลิกตัว และบรรยายให้ความรู้เรื่อง
วิธีการสร้างเตียงพลิกตัว นับว่าเป็นความรู้ที่ชุมชนนำไปใช้ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้จากการสร้างเตียงพลิกตัว และ
มีเวลาไปทำงานมากขึ้นเมื่อมีการลดภาระการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้นโครงการนี้มีแนวคิดในการพัฒนาเตียง
อัจฉริยะที่ช่วยลดผลกดทับ โดยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัยและผู้ดูแลคนป่วย พร้อมกับพัฒนา
ทักษะช่างให้สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด สร้างงาน และ สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน



โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเชิงประเด็น

ตามแนวพระราชดำริ (Issue Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมมดำเนินการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานกระติบข้าว บ้านหนองแวง ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเชิงประเด็นตามแนวพระราชดำริ (Issue Based) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางภูมิปัญญาของชุมชนต่อไป



เทศกาลอาหารนานาชาติ TE KKU International Food Festival 2024

จัดภายใต้แนวคิด Food Heritage For Future : Uncovering the hidden recipe โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี กับฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความตั้งใจที่จะให้ผู้เรียน และบัณฑิตได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะเหล่านี้ ในการช่วยเหลือตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ นอกจากนี้อีกทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือทักษะผู้ประกอบการ ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ กระทั่งนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และการสร้างรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม



โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ และการนำไปสู่การเกิดรายได้สนับสนุนผู้ประกอบการ ภายในพื้นที่ สร้างความรับรู้ถึงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว ภายในจังหวัดหนองคาย

คณะสหวิทยาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อเรื่อง “The International Conference on Multidisciplinary Research Trends in the Greater Mekong Sub-Region (ICGMS 2024)” เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติด้านแนวโน้มการวิจัยในภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง มีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการแก่ผู้เข้าร่วม ความร่วมมือด้านการวิจัย และการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรม หาแหล่งทุนวิจัย และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้จะสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์และคุณค่าให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของการวิจัยที่มีประสิทธิภาพต่อไป ตลอดงานการจัดประชุมนานาชาติในครั้งนี้ คณะสหวิทยาการ ได้ตั้งเป้าหมายให้กิจกรรมกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง โดยผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ศึกษาดูงาน และท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ ทั้งแบบพักค้างคืน และท่องเที่ยวแบบวันเดียวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้สนับสนุนผู้ประกอบการภายในพื้นที่ สร้างความรับรู้ถึงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดหนองคาย



โครงการศึกษาดูงานวิสาหกิจต้นแบบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจต้นแบบ ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องด้วยบทบาทมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการขับเคลื่อนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคม และในฐานะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นชุมชนทรัพย์สินปัญญาแห่งอีสาน ดำเนินงานพัฒนากำลังคน องค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องมากกว่า 6 ทศวรรษ ซึ่งปัจจุบันได้ทำงานแบบบูรณาการโดยการขับเคลื่อนผ่านกลไกความร่วมมือที่สร้างจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Science Park : RSP) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา ยกตัวอย่างเช่น วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม ที่เราได้มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านในวันนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation Manager) มีพื้นที่ของหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และวิสาหกิจชุมชนฯ โดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ส่งเสริมด้านการตลาด รวมทั้งการให้บริการของห้องปฏิบัติการอาหารแห่งอนาคต (The Next Food Center : NFC) เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เกิดขึ้นจากโครงการ ได้แก่ 1) น้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ 2) โจ๊กข้าวทับทิมชุมแพ 3) ข้าวทับทิมชุมแพสำเร็จรูปพร้อมทาน ซึ่งพร้อมสำหรับการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป ทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้ภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร และได้ปลูกข้าวทับทิมชุมแพ ที่มีผลวิจัยพบว่า มีโภชนาการสูง อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มี “สารแอนโทไซยานิน” และ “โพรแอนโทไซยานิน” ซึ่งช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด ช่วยบำรุงสายตา จากคุณค่าดังกล่าวถูกเพิ่มมูลค่าจากการสนับสนุนและผลักดันของทุกภาคส่วน ซึ่งในอนาคตทางวิสาหกิจชุมชนจะร่วมพัฒนาให้ห้องบรรจุข้าวสาร อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชน จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป



การจัดงาน “ศรัทธาอีสานมุแสง”

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการปลูกกระแสการท่องเที่ยวให้เปิดประสบการณ์สัมผัสโลกแห่งศรัทธาและพลังแห่งมูเตลูภาคอีสาน ภายในงานมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวร่วมดูดวง และร่วมสนุกมากมาย เช่น ห้องแห่งจินตนาการเหนือฝันถ่ายทอดวัฒนธรรมเรื่องเล่าความเชื่อชาวอีสานผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง (Immersive) และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศรัทธาเป็นจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างปรากฏการณ์ “ท่องเที่ยวสายบุญ” หรือการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งนี้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อความศรัทธา ซึ่งภาคอีสานเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นส่วนมาก มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของคนในภาคอีสาน เป็นการส่งเสริมการมาเที่ยวให้คนภาคอื่นๆ มาเที่ยวที่ภาคอีสาน และมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้งอยู่กึ่งศูนย์กลางของภูมิภาค เพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเผยแพร่การท่องเที่ยว และทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมากขึ้น



โครงการประกวดดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen Geopark)

ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น โดยการจัดประกวดดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Khon Kaen Geopark ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวยังจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

